

Faithfulness as Faith Refined : ความสัตย์ซื่อ ตั้งความเชื่อที่บริสุทธิ์

ความสัตย์ซื่อ



โดย อาเซอร์ อินทราเตอร์

ความสัตย์ซื่อเป็นคุณลักษณะสำคัญ พระเจ้าตรัสถึงโมเสสว่า "เขาซื่อสัตย์กว่าใครๆในนิเวศของเรา" (กันดารวิถี 12:7) อัมบร่ามัมเป็นคนที่สัตย์ซื่อแม้จะผ่านอายุ 100 ปีมาแล้ว และร่างกายของเขาก็อ่อนแอ และเปาะบาง โยเซฟเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อแม้กระทั่งจะมีผู้ที่ใส่ร้ายเขาด้วยคำโกหก ดาเนียลและเพื่อนของเขาก็เช่นกันแม้กำลังเผชิญหน้าการถูกประหาร

ความสัตย์ซื่อนั้นเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสต์เหมือนเป็นชื่อที่สองของพระองค์ "แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง พระองค์ผู้ทรงมานั้นมีพระนามว่า "สัตย์ซื่อและสัตย์จริง" (วิวรณ์ 19:11) เราถูกเรียกให้เป็นเหมือนพระองค์ ดังนั้นความสัตย์ซื่อจึงควรเป็นศูนย์กลางของลักษณะชีวิตเราเช่นกัน

จากรากเดิมของภาษาฮีบรูตัวอักษร AMN - เป็นที่มาของคำว่า อาเมน, ความเชื่อ, ความสัตย์ซื่อ, ความทรงคุณค่าอย่างแท้จริง, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความกล้าหาญอย่างมีจริยธรรม, การฝึกฝน และการนำทาง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างความเชื่อ และความสัตย์ซื่อ

ความสัตย์ซื่อคือความเชื่อที่ได้ผ่านการทดลองและตรวจสอบมาแล้วหลายครั้ง ความสัตย์ซื่อคือความเชื่อที่ได้ผ่านการทดสอบกับความอดทน และผ่านการทดลอง เมื่อความเชื่อผ่านกระบวนการการกดขี่ข่มเหง ความท้อแท้และการทดลอง ความเชื่อนี้ก็พัฒนาเป็นความสัตย์ซื่อ

เราควรมองความยากลำบากในชีวิตเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้พัฒนาบุคลิกภาพของเรา "...การทดลองความเชื่อของพวกท่านนั้นทำให้เกิดความเพียร.. และจงให้ความเพียรนั้นกระทำจนสำเร็จ เพื่อท่านทั้งหลายจะสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลย" (ยากอบ1:2-4) จากกระบวนการนี้เอง ความเชื่อของเราจะถูกตรวจสอบ และทำให้มีค่ายิ่งกว่าทองคำ (1เปโตร 1:7) ความสัตย์ซื่อคือความเชื่อที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และมันมีค่ายิ่งนัก ความสัตย์ซื่อในชีวิตของเราจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะมีชีวิตอย่างไรในโลกใหม่ที่กำลังมานั้น "ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อ! เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด" (มัทธิว 25:21) มันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนักเมื่อเราอยู่ในการทดลอง แต่มันให้ผลลัพธ์ที่น่าชื่นชมยินดีอย่างมากในตอนจบ

พระเจ้าไม่ได้ "ประหับใจ" จากตะลันต์และความสำเร็จของเรา อย่างไรก็ตามพระเจ้ากำลังมองหาคนที่สัตย์ซื่อ ในตอนจบของชีวิตพวกเรา เราต้องการที่ยังมีความสัตย์ซื่ออยู่ในชีวิต แม้ไม่มีกำลังเรียวแรง หรือสติปัญญา แต่เรายังคงจะสัตย์ซื่ออยู่

ในการประชุมครั้งหลังกับเพื่อนและผู้ร่วมพันธกิจTIKKUN (แดน จัสตเตอร์, อีทาน ชิคคอฟ, เดวิด รูดอล์ฟ และ พอลล์ วิลเบอร์) และกับผู้ที่ผมร่วมเดินด้วยกันร่วม 35 ปี ผมกล่าวว่าแม้พวกเราไม่ได้ทำโปรเจกอะไรอีก เพียงแต่รักษาความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญา และความซื่อสัตย์สุจริตไว้ สิ่งนั้นจะเป็นคำพยานที่สำคัญในตัวของเราเอง

เราเชื่อว่าการอัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติ, การรักษาโรค และการเผยพระวจนะ สิ่งเหล่านั้นจะเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อผู้คนเหล่านั้นสัตย์ซื่อ สิ่งสุดท้ายที่เปาโลพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตของตนเองนั่นคือ "รักษาความเชื่อ" จนวันสุดท้าย (2ทิโมธี 4:7) ในแง่ของการสร้างชื่อเสียงให้เลื่องลือของผู้เชื่อ โลกนี้กำลังหิวโหยคำพยานของผู้นำฝ่ายวิญญาณที่มีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า และสัตย์ซื่อต่อกันและกัน

822 การรวมตัวของเยรูซาเล็ม



สัปดาห์นี้ ทีมงานบางส่วนของรีไวฟ์ ได้นำเนื้อหาบางส่วนของ 822 การรวมตัวในเยรูซาเล็ม, นำโดย ดาวิด ดีไมอัน และทีมงานหลักของหลายประเทศ งานประชมุนานาชาติมีผู้คนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง มากกว่า 3500 คน และผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ชื่อของ 822 ถูกนำมาจาก เศคาริยาห์ 8:22 ที่ว่า ชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากจะมาแสวงหาพระเจ้าจอมโยธาในเยรูซาเล็ม อธิษฐานการเกิดผลอย่างมากจากการรวมตัวนี้ และเราจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในสัปดาห์ถัดไป

ในการประชุมล่วงหน้าของการรวมตัว แอชเชอร์ และผู้นำชาวอาหรับบางคนกลับใจและถ่อมใจจากเกียรติของความเป็นชาวยิวและชาวอาหรับ และการปลดปล่อยจากพระวิญญาณอย่างใหญ่ได้นำการทะลุทะลวงอย่างมาก

ความเชื่อ และ ความสัตย์ซื่อ

โดย กริธา เมฟโร

คำว่า "ความสัตย์" ซื่อในภาษากรีก คือπιστός (pistos). คำว่า "ความเชื่อ" คือπίστις (pistis). ทั้งสองคำนั้นมีความหมายเหมือนกัน แต่ต่างคำกัน คุณจะเห็นได้ชัดเจนใน กาลาเทีย. 3:9 ดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อจึงได้รับพระพรพร้อมกับอัครสาวกผู้สัตย์ซื่อ สองคำนี้ถูกกล่าวถึงโดยตลอดในพันธสัญญาใหม่

อย่างไรก็ตามใน กาลาเทีย. 5 บางทีคำว่าความสัตย์ซื่อที่จริงแล้วควรเป็นคำว่าความเชื่อ, πίστις. ภาษากรีกดั้งเดิมนั้นสามารถที่จะใช้แทนได้ทั้งสองความหมาย ตั้งแต่พระวจนะเริ่มพูดถึงคุณลักษณะบุคลิกภาพ ผู้แปลบางคนจึงใช้คำว่าความเชื่อ แทนความความสัตย์ซื่อ หรือผู้ที่สัตย์ซื่อ

ใน 1 โครินธ์. 12 อัครสาวกได้พูดถึงของประทานฝ่ายวิญญาณ ซึ่งไม่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ หรือผลพระวิญญาณดังนั้นคำว่า ความเชื่อ πίστις จึงเหมาะที่จะใช้เป็นคำแปลในที่นี้มากกว่า

ต่อต้านชาวยิว, ต่อต้านพระคริสต์, ต่อต้านบัญญัติพระเจ้า



โดย เอลฮานาน เบน ออฟราฮัม

ความไร้กฎระเบียบ

คำว่า "ผิดกฎหมาย" ได้หมายถึงสิ่งที่ต่อต้านกับกฎหมาย ซึ่งบางอย่างควรจะได้รับเอาใจใส่และอนุญาต การรณรงค์ต่อต้านค่านิยมทางศีลธรรมในพื้นฐานพระคัมภีร์กลายเป็นความรู้สึกชิงชังต่อหลายอย่าง เช่น กิจกรรมของคริสเตียน, รวมถึงการลบล้างกางเขนและบัญญัติสิบประการ

ต่อต้านบัญญัติพระเจ้า

พระคัมภีร์อธิบายถึง (ใช้คำกรีกว่า anomia) เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความวุ่นวาย ในวันสุดท้ายชาติต่อชาติจะต่อสู้กัน และความรักจะเยือกเย็นลง (มัทธิว 24:12) ศาสนศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนพยายามที่ลบล้างกฎของพระเจ้า (anti-nomianism) การแอบอ้างที่ผิดทำให้พระคุณและบัญญัติของพระเจ้ากลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม และนี่คือสิ่งที่จุดประกายของสถานการณ์ที่ไร้กฎระเบียบ

การต่อต้านชาวยิว

คำว่าต่อต้านชาวยิว (anti-Semitism) นั้นอยู่ในรูปของการนิยามการต่อต้านอิสราเอล (anti-Israel-ism) โดยใช้ความรุนแรงเพื่อจะถอนสิทธิ์และย้ายอิสราเอลออกจากความเป็นเมือง และลบออกจากแผนที่โลก นี่เป็นความพยายามเพื่อจะสร้างภาพให้กลุ่มรัฐยิวเล็กๆนั้นกลายเป็นผู้รุกราน และ เป็นชาติที่รังเกียจ แม้ว่าการต่อสู้นี้จะเป็นการต่อสู้ชั่วชีวิตที่ไม่มีวันจบสิ้นจากศัตรูสมุสลิมนานาชาติในโลกละ

ต่อต้านพระคริสต์

อีกคำถึงที่หมายถึงความไร้ระเบียบ (anomia) บรรยายถึงทั้งขั้นการก่อกบฏและกบฏ และผู้ที่พระเยซูได้ประกาศว่าไม่รู้จัก แม้เขาจะอ้างว่ากระทำการต่างๆในนามพระองค์ (มัทธิว 7:23) ดังนั้นผู้ต่อต้านพระคริสต์จึงเป็นผู้ที่อยู่ในความไร้ระเบียบ (anomia) ใน 2 เธสะโลนิกา 2:3 ผู้กบฏได้ต่อต้านกฎพระคัมภีร์ของพระเจ้า การต่อต้านบัญญัติพระเจ้า ต่อต้านชาวยิว และต่อต้านพระคริสต์นั้นมาจากรากปัญหาเดียวกัน